

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ อายุ และอาชีพ
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาตำบล ตามความคิดเห็นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม

สมมติฐานการศึกษา

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม จำแนกประชาชนตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ อายุ และอาชีพ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบล ไร่ล้อม
จำนวน 913 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม จำนวน 279 คน โดยได้จากการคำนวณจากสูตรของยามานะ จากนั้นทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการจับสลาก

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบโดย วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่าง ผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ แอล เอส ดี

สรุปผล

จากการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม สรุปผลการศึกษา ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนาโพธิ์ ส่วนใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 9 ด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองและพัฒนาองค์กร ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพวง จังหวัดนครพนม จำแนกตาม หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ อายุ และอาชีพ พบว่า

3.1 ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพวง จังหวัดนครพนม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพวง จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพวง จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม คือ ควรมีการพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในเขตตำบลไผ่ล้อม ควรจัดให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ควรจัดให้มีการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายทุก 3 เดือน ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ควรจัดให้มีรถเก็บขยะมูลฝอย ควรจัดให้มีถังขยะให้เพียงพอกับทุกครัวเรือน มีการทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญของศาสนา ควรมีการส่งเสริมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการผลิตและการแก้ไขปัญหาเสพติด จัดให้มีรถดับเพลิง เพื่อให้บริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย สนับสนุนการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ควรจัดให้มีเครื่องออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน ควรจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ การจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ จัดให้มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ควรมีการก่อสร้างถนนลาดยางภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางให้ทั่วถึง ควรมีการก่อสร้างรางระบายน้ำให้ครบทุกหมู่บ้าน สนับสนุนงบประมาณในการดูแล รักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ควรมีการทำความสะอาดถนนทางเดิน และที่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ ควรจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้าน และควรจัดให้มีห้องสมุดประจำหมู่บ้าน

อภิปรายผล

ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ล้อมอาจจะยังไม่ครอบคลุมในแต่ละด้าน เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ยังไม่มีการการพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ให้ได้มาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ ยังไม่มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในเขตตำบลไผ่ล้อมครบทุก โรงเรียน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ยังไม่มีมีรถเก็บขยะมูลฝอย และถังขยะให้ เพียงพอกับทุกครัวเรือน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม ยังไม่มีการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ ไม่มีเครื่องออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน ไม่มีการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และ ผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ไม่มีการจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง และเพียงพอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการก่อสร้างถนนลาดยางภายใน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ทั่วถึง ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางให้ทั่วถึง การก่อสร้าง รางระบายน้ำยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีงบประมาณในการดูแล รักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ยังไม่เพียงพอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและพัฒนาองค์กร สิ่งแวดล้อม ยังไม่มี การจัดให้มีห้องสมุดประจำหมู่บ้าน

จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ เจษฎา จันทบูรานันท์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลใน เขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมด้านการให้บริการ ด้าน การอำนวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสอยดาว มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบล อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยปานกลาง สอดคล้องกับ สุภาวดี สีนสายอ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลท่าช้าง มีระดับความคิดเห็นในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลท่าช้าง อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ นิรันดร์ ปรัชญกุล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ อรินชัย อุคมกิจมงคล (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทัศนคติของคณะ กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลของการศึกษา พบว่า ทัศนคติของคณะกรรมการบริหารส่วนตำบล กับการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ระดับสูง ไม่สอดคล้องกับ สหัชชัย เรืองรุ่งโรจน์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่องานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง เศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประชาชน มีความเห็นด้วยต่องานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปทุมในระดับดี ไม่สอดคล้องกับ เขาวภา ถิ่นชัยภูมิ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความ คิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ในการพัฒนา ท้องถิ่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดต่อการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และไม่ สอดคล้องกับ เทอดศักดิ์ คลสุข (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในมุมมองของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ อายุ และอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบเป็นไปตามสมมติฐาน

ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาที่แตกต่างกัน ทำให้ประชาชนมีความจำเป็นและความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่แตกต่างกับหมู่บ้านอื่น ซึ่งกิดติ สุธิตสัมพันธ์ (2542 : 12 - 15) ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล เพราะเมื่อบุคคลอยู่ในกลุ่มใดหรือสังคมใดก็ตั้งยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมนั้น ซึ่งทำให้บุคคลนั้นมีความคิดเห็นไปตามกลุ่มหรือสังคมที่อยู่

2. ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบเป็นไปตามสมมติฐาน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ เจษฎา จันทุรานันท์ (2546 : บทคัดย่อ) เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอสวยดาว ไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ สุภาวดี สิ้นสายขอ (2546 : บทคัดย่อ) เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่า มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เน้นการให้บริการสาธารณะในภาพรวมโดยไม่แยกการดำเนินงานเพื่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วงอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จึงทำให้ประชาชนที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน

3. ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ สหัชชย เรียงรุ่งโรจน์ (2545 : บทคัดย่อ) พบว่า อาชีพต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่องานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ ทินกร เงินอ่อน (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีอาชีพต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.50 และไม่สอดคล้องกับ สุภาวดี สีนสายอ (2546 : บทคัดย่อ) เมื่อจำแนกตาม อาชีพ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เน้นการให้บริการสาธารณะในภาพรวม ไม่แยกการดำเนินงานเพื่อประชาชนกลุ่มอาชีพใดกลุ่มอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน จึงทำให้ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

- 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
 - 1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดให้มีรถเก็บขยะมูลฝอย
 - 1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดให้มีถังขยะให้เพียงพอกับทุกครัวเรือน
 - 1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการส่งเสริมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - 1.6 องค์การบริหารส่วนตำบลควรสนับสนุนการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
- ตลอด 24 ชั่วโมง

1.7 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดให้มีเครื่องออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน

1.8 องค์การบริหารส่วนตำบล ควรการจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง และเพียงพอ

1.9 องค์การบริหารส่วนตำบล ควรจัดให้มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร

1.10 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการก่อสร้างถนนลาดยางภายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล

1.11 องค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางให้ทั่วถึง

1.12 องค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการก่อสร้างรางระบายน้ำให้ครบทุก หมู่บ้าน

1.13 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการดูแล รักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

1.14 องค์การบริหารส่วนตำบลมีควรจัดให้มีศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตทุกหมู่บ้าน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคราวต่อไป

ควรมีการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมควรมีการก่อสร้างถนนลาดยางภายในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบล ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางให้ทั่วถึง ควรมีการก่อสร้างรางระบายน้ำให้ครบทุก หมู่บ้าน